

สนามเพชรบูรณ์! รั้งมอบเรียบร้อย

กกท.และกรมทางหลวงลงนาม
ส่งมอบ-รั้งมอบสนามกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ส่วนที่เหลือแล้ว วิจิตร
พรพฤติพันธุ์ ★ มีต่อหน้า 18

สนามเพชรบูรณ์! ☆ ต่อจากหน้า 17
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมใช้ประโยชน์
จากสนามกีฬาดังกล่าว จัดการแข่งขันกีฬารายการ
ต่างๆ โดยเฉพาะในปี 2565 จะดึงวอลเลย์บอล
ชายหาดชิงแชมป์อาเซียนมาจัดให้ได้

ดร.ราเชลล์ ได้ผลัดัญญา รองผู้ว่าการการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้าง
ทางที่ 2 กรมทางหลวง เป็นประธานในพิธีลงนาม
ส่งมอบ-รั้งมอบสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วน
ที่เหลือ โดยมีนายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กกท. จังหวัดเพชรบูรณ์, นายวิจิตร พร-
พฤติพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์,
ผู้บริหารจากกกท. และผู้บริหารจากจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมในพิธีลงนาม ณ อาคารบริการสนามเทนนิสกกท.
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ตามที่ กกท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับหนังสือจากบริษัท พลัส คอนซัลแตนต์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานแจ้งการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ และ กกท. ได้กำหนด

วันรับมอบงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ สถานที่
ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น

โดยพิธีลงนามส่งมอบ-รั้งมอบสนามกีฬา
จังหวัดเพชรบูรณ์ในส่วนที่เหลือครั้งนี้ ประกอบด้วย
สนามเทนนิส 6 คอร์ต พร้อมอาคารบริการ จำนวน
12,028,907.93 บาท, สนามเทนนิส 2 คอร์ต จำนวน
4,700,787.74 บาท และงานจัดทาสีคอกอุปกรณ์
อาคารอำนวยการ จำนวน 238,075 บาท

นายวิจิตร พรพฤติพันธุ์ นายกสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า โครงการกีฬาที่
จะผลักดันให้เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ในอนาคต
ได้แก่ การแข่งขันมหกรรมกีฬากอนฟิการฯ ในปี
2564 ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
แข่งขันประมาณ 2,500 คน ใน 22 ชนิดกีฬา จะ
เป็นการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาแห่งนี้ได้อย่าง
เต็มที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดกีฬาระดับ
นานาชาติ ซึ่งหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26
เมื่อปี 2558

ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากคือ เขาค้อและภูทับเบิก ซึ่งในอนาคตสมาคม
กีฬาจังหวัดฯ จะร่วมมือกับสมาคมกีฬา วอลเลย์บอลฯ
ดึงเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์
อาเซียนมาจัดการแข่งขันที่นี้ในปี 2565 โดยจะ
สร้างชายหาดเทียมบริเวณแม่น้ำป่าสัก ด้านหลัง
สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับจัดการแข่งขัน
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาชาติให้มาที่จังหวัด
เพชรบูรณ์อีกด้วย